

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 77 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2017

จี.ซี.เอ็น.เข้าร่วมการประชุมและงานนิทรรศการของเอ็น.อาร์. บี.ประจำปี 2017

เขาพบปะกับผู้ประกาศข่าวและผู้ชมจี.ซี.เอ็น.จำนวนมากและยืนยันถึงผลกระทบ ของพันธกิจแพร่ภาพกระจายเสียง



โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.เข้าร่วมในการประชุมงาน นิทรรศการสื่อสารมวลชนคริสเตียนนานาชาติ ประจำปี 2017 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมโลกมารี ออทอร์เลนโด ณ เมืองออเรนโด้ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา จากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 2 มีนาคม

เอ็น.อาร์.บี. (สมาคมผู้ประกาศข่าวด้านศาสนาแห่งชาติ) ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ประกาศข่าว คริสเตียน ปัจจุบันหน่วยงานนี้มีองค์กรในสังกัดเกือบ 1,400 แห่งพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและ รายการกันอย่างต่อเนื่องโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ ในปี 2017 ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีของการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ ผู้คนมากกว่า 200 กลุ่มมา พบปะกันและแบ่งปันนิมิตของตนสำหรับพันธกิจ แพร่ภาพกระจายเสียง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ จี.ซี.เอ็น.เข้าร่วมในงาน เลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการสามัคคีธรรม กันของบรรดาผู้ประกาศข่าวคริสเตียน คนเหล่านั้น เน้นนำศิษยาภิบาลอวาโร ไตรรงค์ ลีและเผยแพร่ ฤทธิ์อำนาจและพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง ของท่าน ต่อมาเป็นพิธีการเปิดงานซึ่งประกาศถึงการ เริ่มการประชุมของเอ็น.อาร์.บี.

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์มีผู้คนจำนวนมากเข้าเยี่ยมชม ของจี.ซี.เอ็น. ซึ่งรวมถึงบรรดาผู้อำนวยการของ โทรทัศน์นิวยอร์กของ 17 โทรทัศน์บี.บี.ซี.เอ็น.ของ รัสเซีย โทรทัศน์อิมแพค (โทรทัศน์ภาษารัสเซียแห่ง เดียวในสหรัฐ) และโทรทัศน์ไรท์แคส (ผู้แพร่ภาพ กระจายเสียงทางอินเทอร์เน็ต) คนเหล่านั้นพูดคุยถึง แนวทางอันเจาะจงที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการขยายพันธกิจของจี.ซี. เอ็น.ออกไปทั่วโลก

ดร.เจอร์รี จอห์นสัน ผู้อำนวยการเอ็น.อาร์.บี.และ บรรดาผู้นำของเอ็น.อาร์.บี.เขาเยี่ยมชมของจี.ซี.เอ็น. และหนุนใจคนเหล่านั้นโดยให้ความเห็นว่า “ตอนนี้ เราต้องการพระเจ้าของพระเจ้า เราอินคืออย่างซึ่งจี.ซี. เอ็น.เผยแพร่พระคำนั้น” ดร.แฟรงค์ ไรท์ อดีตผู้อำนวยการ ได้เข้ามาให้การต้อนรับคนเหล่านั้น ดร.มิคเค ลมอร์ริส ผู้อำนวยการพันธกิจการทูตฝ่ายวิญญาณใน สหรัฐและแคนาดา วูดลิ่ง ผู้อำนวยการสำนักข่าวอะ ชิสนิวส์เซอร์วิส ต่างก็ได้แสดงความรักของเขาที่มีต่อ ดร.เจอร์รี ลีและสมาชิกมันมิน

ผู้ชมโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.มากมายเข้ามาเป็นพยาน ถึงประสบการณ์ของเขา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงผล กระทบของพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงและ

อิทธิพลอย่างอัศจรรย์ มีคนอายุชุนจา โซ ซึ่งอาศัย อยู่ในรัฐฟลอริดา กล่าวด้วยน้ำตาว่า “ถ้าฉันไม่ได้ฟัง คำเทศนาของดร.เจอร์รี ลีละก็ ป่านนี้ฉันคงไม่รู้ ว่าฉันกำลังมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่ตรงกันข้ามกับสวรรค์ ฉันขอบคุณดร.ลีที่สอนฉันเกี่ยวกับพระประสงค์ของ พระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์” คุณโคซูโล โนมา ผู้ชมรายการผ่านทางโทรทัศน์เอ็นเอส (สื่อมวลชน ระดับนานาชาติในแถบลาตินอเมริกา) กล่าวว่า “ฉัน ได้รับพระคุณมากมายจากคำเทศนาของดร.ลีในเช้า วันอาทิตย์ ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับรายการอันงดงาม เหล่านี้” คนงานที่ทำงานในสถานีโทรทัศน์กลอส ตาร์กันหนึ่งกล่าวว่ามีผู้คนมากกว่า 250,000 คนใน สหรัฐชมรายการของจี.ซี.เอ็น.และจำนวนของผู้ ชมเพิ่มขึ้น 25,000 คนต่อปี เขากล่าวว่า “รายการคำ เทศนา การร้องเพลงสรรเสริญ และการแสดงคือ รายการที่ดีที่สุดตอนนี้”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม จี.ซี.เอ็น.ได้รับเชิญไปในงาน รับประทานอาหารมื้อค่ำร่วมกับผู้นำสื่อมวลชนและ งานฉลองครบรอบ 50 ปีของการรวมตัวกันใหม่ของ เยรูซาเล็มซึ่งเขามีโอกาสได้พบปะและฟื้นฟูความ รู้จักมักคุ้นกับบรรดาสื่อมวลชนที่เขาเคยพบปะ ก่อนหน้านั้น ในตอนบ่ายของวันแห่งการเรียนรู้รวม

กัน ผู้ปกครองจอห์นนี่ เจ. คิม ผู้อำนวยการจี.ซี.เอ็น. ได้แนะนำเสนอการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจซึ่ง สำแดงไปปรากฏโดยดร.เจอร์รี ลีในการประกาศ ใหญ่ในต่างประเทศและในพันธกิจของจี.ซี.เอ็น.ซึ่ง ปลูกผู้คนจากชนทุกชาติให้ตื่นขึ้น

คุณแอนดรูว์ บินซุค รองผู้อำนวยการอาร์.เอ็น. บี.และศิษยาภิบาล ลี สตีเวนซึ่งเรื่องราวของเขา ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง “เดอะ เคส ฟอว์ ไครสต์” (คดีความเพื่อพระคริสต์) เดินทางมาเยี่ยมชมและมี ส่วนคึกคักกับจี.ซี.เอ็น. เมื่อวันที่ 2 มีนาคมคนเหล่านี้ ได้พบปะกับผู้อำนวยการของสำนักพิมพ์กลุ่มเบโล และผู้อำนวยการทรอย มิลเลอร์ของโทรทัศน์เอ็น. อาร์.บี.

นับตั้งแต่การเปิดตัวในปี 2005 จี.ซี.เอ็น.ได้ สถาปนาความร่วมมือกับสื่อมวลชนชั้นนำแนว หน้าจำนวนมากซึ่งรวมถึงสื่อมวลชนสาธารณะ สื่อสารมวลชนคาทอลิก และสื่อมวลชน ที่เป็นเคเบิลทีวี และดังนั้นสถานีโทรทัศน์แห่งนี้จึง กำลังเผยแพร่รายการที่แตกต่างออกไปของตนบน พื้นฐานของพระคำแห่งชีวิตและการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของดร.ลีไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 170 ประเทศ

“คำเทศนาของดร.เจอร์รี ลีชัดเจนมากพอที่จะเข้าใจ”

ผู้อำนวยการยูริ เซอร์เนตส์ โทรทัศน์อิมแพค (ภาษารัสเซีย) สหรัฐอเมริกา



ผู้ชมรายการโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ภาษารัสเซียจำนวนมากส่งข้อสงสัยและความคิดเห็นที่ดีเยี่ยมเข้ามา คนเหล่านี้เคารพคำสั่งสอนของดร.ลี เขาพูดว่าเขาได้รับความเข้าใจอย่างชัดเจนมากเรื่องพระเจ้าและพระคัมภีร์ผ่านคำสั่งสอนของท่าน

ดร.เจอร์รี ลีได้รับการตีความหมายจากพระเจ้าและจากนั้นท่านกล่าวคำเทศนาเกี่ยวกับการตีความหมายเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นคำเทศนาแห่งพระพรอันยิ่งใหญ่ หลายคนในบรรดาผู้ชมเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสวรรค์และนรกและรู้จักวิธีการที่พระคัมภีร์สั่งสอนความจริงผ่านทางคำเทศนาเหล่านั้น พันธกิจของท่านแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ระเบียบแบบแผน หลักการ โครงสร้าง และพลังอำนาจของการจัดการอย่างโดดเด่น ผมเชื่อว่าความสัตย์ซื่อของเรากับจี.ซี.เอ็น.จะเหนียวแน่นเพื่อสง่าราศีของพระเจ้า

เหตุใดพระเจ้าจึงเป็นพระผู้ช่วยไรรอดของเราแต่เพียงผู้เดียว (1)



ศิษยาภิบาลอาร์ุส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า”

(กิจการ 4:12)

เมื่อเวลาที่กำหนดไว้มาถึง พระเจ้าพระบุตรได้เสด็จเข้ามาในโลกในสภาพของเนื้อหนังในฐานะของพระเยซูและทรงทำหน้าที่ของการเป็นพระผู้ช่วยไรรอดของมนุษย์

ด้วยการสานต่อจากคำเทศนาตอนที่แล้ว ผมจะอธิบายว่าเหตุใดพระเยซูคริสต์จึงมีคุณสมบัติที่จะเป็นพระผู้ช่วยไรรอดของมนุษย์บนพื้นฐานของกฎแห่งการไถ่ถอนที่คืน (เลวีนิติ 25:23-25)

1. สาเหตุที่เพราะว่าพระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ในสภาพเนื้อหนังในฐานะมนุษย์

เลวีนิติ 25:25 คือเงื่อนไขสำหรับ “กฎแห่งการไถ่ถอนที่คืน” และข้อนี้กล่าวว่า “ถ้าพี่น้องของเจ้าจากจนลงและขายที่ดินส่วนหนึ่งของเขา หากว่ามีผู้ใดในพี่น้องของเขามาไถ่ถอนที่ดินนั้น ก็จงให้เขาไถ่ถอนที่ซึ่งพี่น้องของเขาขายไปนั้น” เช่นเดียวกับกรณีที่พี่น้องสามารถมาซื้อที่ดินที่ญาติของเขาขายไปกลับคืนมา ภารกิจของการไถ่ถอนเชื้อสายของอาดัม (ซึ่งถูกมอบไว้ในมือของติมูธาธา) กลับคืนมาต้องดำเนินการโดย “พี่น้อง” ของอาดัมด้วยเช่นกัน

ถ้าเช่นนั้น ใครคือ “พี่น้อง” ของอาดัม สิ่งนี้หมายถึงมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีวิญญาณ จิตใจ และร่างกายเหมือนอาดัม เราอ่านพบใน 1 โครินธ์ 15:21-22 ว่า “เพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุต้นใจ การเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์หนึ่งเป็นเหตุต้นใจ เพราะทุกคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมต้นใจ คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ต้นใจ” เงื่อนไขข้อแรกของการเป็นพระผู้ช่วยไรรอดที่จะได้

มนุษย์ให้พ้นจากความบาปของเขาก็คือผู้ช่วยไรรอดนั้นต้องเป็นมนุษย์

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้สร้าง ดังนั้นพระองค์จะเป็น “พี่น้อง” ของมนุษย์ได้อย่างไร พิลิปปี 2:6-8 กล่าวว่า “พระองค์ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้ามิได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการแข่งขันเอาไปเสีย แต่ได้ทรงกระทำพระองค์เองให้ไม่มีชื่อเสียงใดๆ และทรงรับสภาพอย่างผู้รับใช้ ทรงถือกำเนิดในลักษณะของมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงยอมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน”

ข้อหนึ่ง 1:14 บอกเรากลับกับพระเยซูว่า “พระวาหะได้ทรงสภาพของเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเรา” และข้อหนึ่ง 1:1 เตือนเราให้ทราบว่า “พระวาหะทรงเป็นพระเจ้า” วลีที่ว่า “พระวาหะได้ทรงสภาพของเนื้อหนัง” บอกเราว่าพระเจ้าทรงสวมใส่ร่างกายของมนุษย์ที่มีเนื้อและกระดูกและเสด็จมายังโลกนี้

พระเยซูทรงถือกำเนิดในร่างกายของมนุษย์เพื่อจะไถ่มนุษย์จากความบาปของเขา เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นมนุษย์พระเยซูจึงรู้สึกเหนื่อย หิว กระหาย ยินดี และ โศกเศร้า เมื่อพระองค์ถูกตรึงบนกางเขนพระเยซูทรงหลังพระโลหิตและทรงรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส

มีหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ยืนยันหนึ่งซึ่งยืนยันถึงการที่พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ในฐานะของมนุษย์ เราเรื่องนี้จากวิธีการแบ่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์ออกเป็นช่วงเวลาของการบังเกิดของพระเยซู (“ค.ศ.”) ย่อมาจาก “ก่อนคริสต์ศักราช”) และช่วงเวลานับจากการบังเกิดของพระเยซู (ค.ศ. ย่อมาจาก “คริสต์ศักราช”) ซึ่งในภาษาลาตินแปลว่า “ในปีขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

พูดอีกอย่างก็คือ วิธีการที่เรานับและแกะรอยประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นพยานยืนยันถึงความจริงที่ว่าพระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ในฐานะของมนุษย์จริง ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงทำมาง้อใจข้อแรกของการเป็นพี่น้องของอาดัม” เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จมายังโลกนี้ในสภาพของเนื้อหนัง

2. สาเหตุที่เพราะว่าพระเยซูไม่ได้เป็นเชื้อสายของอาดัมที่ท่าบาป

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงมอบเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตให้กับอาดัมและเอวา—ตัวอสุจิให้กับผู้ชายและไข่ให้กับผู้หญิง—และทรงอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์ผ่านทางเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเหล่านี้ สิ่งทีบรรจุอยู่ในตัวอสุจิและไข่คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลและลักษณะทางพันธุกรรม อาทิ เช่น ธรรมชาติ บุคลิกภาพ คุณลักษณะ รูปร่างหน้าตา และแม่กระทั้งนิสัยใจคอของพ่อแม่ เพราะเหตุนี้ ลูกๆ จึงมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ของเขาในเรื่องรูปร่างหน้าตา ลักษณะฝ่ามือฝ่าเท้า ธรรมชาติ นิสัยใจคอ และอื่นๆ

หลังจากอาดัมทำบาป ลักษณะที่เป็นบาปต่างๆ ของบรรพบุรุษได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานของเขาและสิ่งนี้คือ “ความบาปดั้งเดิม” เพราะเหตุนี้ ทุกคนจึงเป็นบาปในวันแรกที่พวกเขาเกิดมาเนื่องจากลักษณะที่เป็นบาปต่างๆ ซึ่งเขาได้รับสืบทอดมาจากอาดัมและบรรพบุรุษของเขา โรม 5:12 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป”

เนื่องจากความตายได้ครอบงำมนุษย์ทุกคนเนื่องจากความบาปของชายคนเดียว (อาดัม) เชื้อสายทุกคนของเขาจึงกลายเป็นคนบาป

โดยปริยาย ถ้าคนหนึ่งเป็นคนบาปเขาก็ไม่สามารถไถ่อีกคนหนึ่งจากความบาปของเขาได้

ยกตัวอย่าง สมมุติว่าพี่ชายของท่านคิดหนักก่อนใหญ่และพบว่าตนเองกำลังจะติดคุก ถ้าตัวท่านเองคิดหนักก่อนใหญ่และพบว่าท่านกำลังจะติดคุกเช่นกัน ท่านก็ไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือพี่ชายของท่านและจ่ายหนี้แทนเขาได้ ในทำนองเดียวกัน แม่พระผู้ช่วยไรรอดที่จะไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปของเขาต้องเป็นมนุษย์ แต่เขาต้องไม่เป็นคนบาป อยากรู้ก็ตาม เนื่องจากเชื้อสายทุกคนของอาดัมเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับความบาปดั้งเดิม เขาจึงไม่สามารถไถ่คนอื่นจากความบาปของเขาได้

พูดอีกอย่างก็คือ ไม่มีมนุษย์คนใดที่เคยกินจะสามารถทำตามเงื่อนไขข้อที่สองของการเป็นพระผู้ช่วยไรรอดได้ ถ้าเช่นนั้น ใครจะสามารถทำตามเงื่อนไขข้อที่สองของการเป็นพระผู้ช่วยไรรอด ซึ่งบุคคลผู้นั้นต้องเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่คนบาป? ในท่ามกลางผู้คนที่เคยเกิดมาบนโลกนี้มีเพียงพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นมนุษย์แต่พระองค์ไม่ใช่เชื้อสายของอาดัมหรือไม่ใช่ “คนบาป”

ในแง่มุมทางกายภาพ พระเยซูทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดและพ่อแม่ของพระองค์คือโยเซฟและมารีย์ แต่กระนั้น มัทธิว 1:20 เตือนให้เราทราบว่าพระเยซู “ทรงปฏิสนธิโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์” และมัทธิว 1:23 บอกเรถึงคำพยากรณ์เกี่ยวกับการกำเนิดของพระเยซูว่า “คูเดิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

พระเยซูไม่ได้ปฏิสนธิผ่านทางการผสมพันธุ์กันของตัวอสุจิของโยเซฟและไข่ของมารีย์ แต่ปฏิสนธิโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่การกึ่งที่ยุ่งยากสำหรับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้นางมารีย์ตั้งครรภ์พระเยซูโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเพียงแต่ “ซึม” ร่างกายของนางมารีย์เท่านั้น ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ใช่เชื้อสายของอาดัมและเพราะพระองค์ไม่ได้รับสืบทอดเอาอิทธิพลและลักษณะทางพันธุกรรมมา พระเยซูจึงไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับความบาปดั้งเดิม

จงจำไว้ว่าแม้นางมารีย์จะตั้งครรภ์และให้กำเนิดกับพระเยซู แต่เธอก็ไม่สามารถเป็น “มารดา” ของพระองค์ได้ ด้วยความกาวหนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้าไข่ที่สมบูรณ์ถูกนำไปเพาะไว้ในเครื่องจักรและเด็กเกิดมาหลังจาก 9 เดือน เด็กคนนั้นคงไม่เรียกเครื่องจักรนั้นว่า “แม่” ของตน

ความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับนางมารีย์สามารถมองได้ในลักษณะนี้ เพราะเหตุนี้ พระเยซูจึงไม่เคยเรียกหรือเอ่ยถึงนางมารีย์ในฐานะ “มารดา” ในพระคัมภีร์ แต่ตรงกันข้ามพระองค์ทรงใช้คำว่า “หญิงเอ๋ย” (ยอห์น 2:4; 19:26) แทน คำว่า “มารดาของพระเยซู” เป็นคำพูดที่ใช้โดยพวกเขาเท่านั้นเพื่อกล่าวถึงนางมารีย์และนางไม่ควรเป็นเป้าหมายของการนมัสการของเรา จงระลึกอยู่เสมอว่าเราต้องนมัสการและอธิษฐานต่อพระเจ้าตรีเอกานุภาพเท่านั้น

ผมจะสานต่อคำเทศนานี้ในหนังสือพิมพ์พันธมิตฉบับหน้า

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ เมื่อท่านเข้าใจดีขึ้นและยอมรับความจริงที่ว่าไม่มีใครบนโลกนี้ออกจากพระเยซูคริสต์มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระผู้ช่วยไรรอดของมนุษย์ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านแต่ละคนจะมีความมั่นใจแห่งความรอด โดยความเชื่อและได้ชื่นชมกับสิทธิอำนาจและพระพรทั้งสิ้นที่ท่านสมควรได้รับในฐานะบุตรของพระเจ้า

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบำเพ็ญกิจ** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำเพ็ญกิจด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรพันธมิตเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้เป็นพระคำที่คิดจากการคล้อยของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้ด้วยความคิดแบบด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้และการเชื่อของทุกคน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมมาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต รมหาภัย และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
- “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า”

เคล็ดลับของการเอาชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณ

เมื่อการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังใกล้เข้ามา แผนงานของซาตานเริ่มชั่วร้ายและฉลาดหลักแหลมมากขึ้น ขอให้เราเจาะลึกลงไปในความหมายฝ่ายวิญญาณของยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าจากเอเฟซัส 6:14-17

“เหตุฉะนั้นท่านจงยืนมั่น เอาจริงใจคาดเอว เอาจริงใจสวมหมวกเหล็กเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก” (เอเฟซัส 6:14)

“เอว” ในที่นี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทั้งร่างกาย เมื่อเรคาดเอวของเราด้วยเข็มขัด เข็มขัดจะสนับสนุนกล้ามเนื้อของกระดูกสันหลังส่วนล่างที่สำคัญและยึดกล้ามเนื้อเหล่านั้นไว้กับที่อย่างเหนียวแน่น เราสามารถรู้สึกมั่นคงเมื่อทำงานหนักด้วยการสนับสนุนของเข็มขัด ด้วยเหตุนี้ “การเอาจริงใจคาดเอว” จึงหมายความว่าเราควรยืนอยู่อย่างมั่นคงในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความจริง เมื่อเรายืนอยู่อย่างมั่นคงบนพระคำเราจะมีพลังอำนาจฝ่ายวิญญาณซึ่งจะทำให้เราไม่หวั่นไหวด้วยแผนการชั่วร้ายของ

ซาตานทุกชนิด ทับทรวงคือยุทธภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่คลุมลำตัวเอาไว้ ถ้าไม่มีทับทรวงทหารอาจได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิต พระเจ้าทรงบอกให้เรา “เอาจริงใจสวมหมวกเหล็กเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก” เพื่อเอาชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณ ความรู้เรื่องพระคำของพระเจ้าไม่เพียงพอที่จะทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรม เมื่อเราเชื่อพระคำในจิตใจและเชื่อฟังพระคำในการกระทำเท่านั้นจึงจะทำให้เราบรรลุถึงความชอบธรรม (โรม 10:10) กล่าวคือ เมื่อเราละทิ้งความบาปและความชั่วและเติมเต็มตัวเองให้เต็มไปด้วยความจริงแล้วเท่านั้นเราจึงจะสามารถป้องกันตนเองจากมารซาตานและขับไล่ความมืดออกไปอย่างกล้าหาญ

“และเอาข้าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า” (เอเฟซัส 6:15)

เมื่อเราละทิ้งตัวเก่าพร้อมกับการประพடுத்தตัวของตัวเก่าไปแล้ว และสวมตัวใหม่ที่เป็นเหมือนพระเจ้าเอาไว้เราก็สามารถคลุมเท้าของเราเอาไว้ด้วยความพร้อมแห่งพระกิตติคุณแห่งสันติสุข เมื่อเราทำเช่นนั้นในการเชื่อฟังต่อพระคำของพระเจ้าเราจะเต็มล้นด้วยความยินดี ความสุข การชอบพระคุณ และสันติสุข ในทางตรงกันข้าม เราจะไม่มีความลำบากในการดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราและรู้สึกทุกข์ใจถ้าเราไม่ได้ประพฤติตามพระคำของพระเจ้าแม้เราจะเรียนรู้พระคำนั้น เมื่อเราอธิษฐาน

อย่างร้อนรนเราก็สามารถรับเอาความไวพโยนและกรคลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตโดยพระคำ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถชื่นชมยินดีอยู่เสมอ อธิษฐานโดยไม่หยุดหย่อน และขอบพระคุณในทุกๆ ด้าน (1 เธสะโลนิกา 5:16-18) ถ้าเราได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยพระเจ้าผู้ทรงรักและดำเนินชีวิตอยู่ในสันติสุขและความสุขผ่านทางพระกิตติคุณของเรา ผู้คนจำนวนมากจะฟังและเข้ามาสู่หนทางแห่งชีวิตด้วยการออกมาจากหนทางแห่งความตาย

“และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสีย” (เอเฟซัส 6:16)

ไม่ว่าใครจะมาทำลายสักเพียงใดก็ความเชื่อและไม่ว่าเขาจะสวมยุทธภัณฑ์ไว้อย่างดีเพียงใดก็ตาม ถ้าเขาไม่มีโล่ ชีวิตของเขาอาจตกอยู่ในอันตรายได้ง่ายๆ ถ้าคนหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรเพลิง เขาจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง แต่เราสามารถรับการปกป้องและดับลูกศรเพลิงของ

ซาตานทั้งหมดได้ด้วยโล่แห่งความเชื่อเมื่อซาตานพยายามที่จะทดลองเราด้วยการทดลองอย่างรุนแรง ถ้าเราทำให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พอพระทัยด้วยความเชื่อ ปัญหาทุกอย่างซึ่งรวมถึง โรคภัยและความยากจนจะได้รับการแก้ไขและพลังของความมืดก็จะถูกขับไล่ออกไป

“จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า” (เอเฟซัส 6:17)

ถ้าคนหนึ่งไม่ได้สวมหมวกเหล็กป้องกันศีรษะในสนามรบ สิ่งนี้เป็นเหมือนการนำเอาความตายมาสู่ตัวเขาเอง ในฝ่ายวิญญาณ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหมวกเหล็กแห่งความรอด พิลิปปี 2:12 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนท่านทั้งหลาย โดยยอมเชื่อฟังทุกเวลา และไม่หวั่นไหวอยู่ด้วยท่านนั้น แต่เดี๋ยวนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวท่าน” ความรอดไม่ได้ประทานให้กับใครก็ได้ที่ประกาศถึงความเชื่อในพระคริสต์ จนกว่าเราจะไปถึงความรอดอย่างสมบูรณ์เราควรรักษาตนเองให้มั่นคงและอยู่ในความจริง

ถ้าเราสวมหมวกเหล็กแห่งความรอด แม้การทดลองจะเกิดขึ้น เราก็สามารถเอาชนะการทดลองเหล่านั้นในการทำสงครามฝ่ายวิญญาณและดังนั้นเราจึงถวายสงราภีแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้น เครื่องทับทรวง หมวกเหล็ก และโล่ล้วนเป็นยุทธภัณฑ์เชิงรับ แต่ดาบเป็นอาวุธเชิงรุกที่ใช้ในการโจมตีศัตรูในเบื้องตน ถ้าไม่มีดาบเราก็ไม่สามารถชนะ ในสงครามฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกัน เราควรสวมยุทธภัณฑ์ไว้กับตัวเราเองด้วยพระแสงของพระวิญญาณเพื่อเอาชนะซาตาน พระแสงของพระวิญญาณหมายถึงพระคำของพระเจ้า ยิ่งเราสวมยุทธภัณฑ์ในฝ่ายวิญญาณไว้กับตัวเราเองด้วยพระคำมากเท่าใด กำลังและฤทธิ์อำนาจจากเบื้องบนก็จะลงมาเหนือเรามากขึ้นเท่านั้นและเราสามารถเอาชนะพลังแห่งความมืดสุดท้าย การสวมยุทธภัณฑ์ไว้กับตัวเราเองด้วยพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนการเตรียมตัวก่อนการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งหมด การอธิษฐานอย่างร้อนรนเป็นเหมือนการแสดงออกถึงการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งหมด เราต้องอธิษฐานพร้อมกับสวมยุทธภัณฑ์ด้วยพระคำเพื่อนำดวงวิญญาณจำนวนมากนับไม่ถ้วนมาตั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ถ้าคนหนึ่งเต็มล้นไปด้วยการขอบพระคุณและความยินดีสำหรับความรอด ใบหน้าของเขาจะอึมเอบไปด้วยรอยยิ้ม ริมฝีปากของเขาจะร้องเพลงสรรเสริญ และดวงตาของเขาจะเปล่งปลั่งไปด้วยความยินดี หูของเขาปรารถนที่จะฟังพระคำของพระเจ้าและทำงานเพื่อแผ่นดินของพระองค์ด้วยชีวิตและความรักที่ขามิต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

ละความยากจนจะได้รับการแก้ไขและพลังของความมืดก็จะถูกขับไล่ออกไป

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C tpx 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วย Audio pid : 3006

คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย

Thai

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนต์หลุยส์

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net



“ครอบครัวของผม ‘ถูกสร้างขึ้นใหม่’ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

มัลลิกของแต ปาร์ก (วัย 60 ปี) คริสตจักรมั่นคงเมอร์ยาง

เนื่องจากผมเป็นลูกคนที่สามและเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวพุทธมเดิบโตขึ้นมาพร้อมกับความเห็นแก่ตัว ในปี 1987 หลังจากผมแต่งงาน ผมได้สร้างปัญหาให้กับภรรยาและลูกของผมเพราะผมระเบิดความโกรธกับเขาโดยไม่รับฟัง ภรรยาของผมทนทุกข์กับอาการเครียดและโรคอื่นๆ หลายโรคในขณะที่ปรณนิบัติดูแลคุณชาย คุณพ่อคุณแม่ และแม่กระทั่งผม เธอคิดเรื่องการหย่าด้วยซ้ำไป ในปี 1993 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมผ่านเทพคำเทศนาของดร.แจร์อ็อก ลีซึ่งบรรจุคำสอนที่นำมาเปิดให้ฟังในการประชุมฟื้นฟูพิเศษเมื่อภรรยาของผมรับเอาคำอธิษฐานของท่านหลังจากคำเทศนา เธอก็ได้รับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ของเธอ เมื่อผมเห็นเธอไปโบสถ์ด้วยใบหน้าที่มีความสุขผมก็ทำตามเธอไป คำเทศนาของดร.ลีสอนผมเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของชีวิตของผมและสัมผัสใจของผมอย่างลึกซึ้ง

พ่อแม่ของผมได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ของเขา

ผมรอให้ถึงวันอาทิตย์ พ่อแม่ของผมข่มเหงเราในตอนแรก แต่ทั้งสองท่านประทับใจภรรยาของผมที่ทำหน้าที่ของเธอเป็นอย่างดีและปรณนิบัติดูแลท่านด้วยจิตใจ หลายปีต่อมาทั้งสองท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกคริสตจักรเช่นกัน พ่อแม่ของผมได้รับการรักษาให้หายจากโรคข้ออักเสบที่หัวเข่าของท่านด้วยคำอธิษฐานของดร.ลีและหลังของคุณแม่ที่โคงงอและกระดูกของท่านที่ไม่ตรงเนื่องจากการล้มต่างก็ถูกยึดให้ตรงด้วยฤทธิ์อำนาจ

ในฤดูร้อนปี 2007 มีแมลงที่เป็นอันตรายอยู่มากมาย ผมคิดว่าผมคงทำอะไรไม่ได้นอกจากไชยามาแมลงสำหรับการเก็บเกี่ยว แต่จากนั้นก็ยังมีแมลงปอฝูงใหญ่ปรากฏขึ้นบนทุ่งนาของผม พระเจ้าส่งแมลงปอเหล่านี้มาที่ผืนนาของผมเท่านั้นดังนั้นผมจึงไม่ต้องไชยามาแมลงและผมสามารถเก็บเกี่ยวได้มากขึ้น นับจากนั้นเป็นต้นมาผมทำนาโดยไม่ต้องไชยามาแมลงเลยถึง 10 ปี ผมขอบพระคุณอย่างมาก

หลังจากผมสมัครเป็นสมาชิกในคริสตจักรผมได้รับหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบให้หลายอย่างและผมพยายามที่จะทำงานอย่างสัตย์ซื่อ แต่เป็นเรื่องน่าอายที่ผมยังโกรธครอบครัวของผมอยู่เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่ผุดต้องการ ลูกชายของผมสองคนตีตัวออกห่างผม แม่พระเจ้าทรงต้องการให้ผมรับการชำระให้บริสุทธิ์แต่ผมก็เพิกเฉย ผมเริ่มจ้านตัวเองลงต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ผมอธิษฐานในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลและถวายการอธิษฐานพิเศษหลังจากการประชุมอธิษฐาน

ผมกลับใจจากการที่ผมยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างมากและพยายามที่จะกำจัดความหยิ่งผยองทิ้งไปและให้ความสำคัญกับคนอื่น เมื่อผมทำเช่นนั้น ความใจร้อนที่เคษสร้างปัญหาให้กับผมมานานก็เริ่มหายไปทีละเล็กละน้อย ผมฟังลูกของผมและช่วยภรรยาของผมทำงานบางครั้งที่ผมเองรู้สึกประหลาดใจ จากนั้นครอบครัวของผมเริ่มรู้สึกอบอุ่นและผมได้รับการยกย่องจากคนอื่น

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2017 ภรรยาของผมไอไม่หยุดและมีอาการไขว่สูงอย่างต่อเนื่อง ผลการตรวจเอ็กซ

เรย์และการทำซีทีสแกนชี้ให้เห็นว่าเธอเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย หมอแนะนำให้เธอปรึกษาหมอในโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าเพราะเธอมีก้อนเนื้อขนาด 5 เซนติเมตรและดูเหมือนเป็นเนื้องอก เมื่อวันที่ 18 มกราคม เธอเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยยูซุซุ และหมอแนะนำให้เธอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ เธอเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลโดยใช้โทรศัพท์สมารทโฟนในหองผู้ป่วยของเธอและกลับใจจากความผิดต่างๆ ของตน เธอรับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของดร.ลีที่บ้านที่กไวในระบบตอบอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ผลการตรวจชิ้นเนื้อของเธอชี้ให้เห็นว่าเธอมีเพียงอาการอักเสบ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ การตรวจซ้ำของเธอให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันซึ่งชี้ว่าเป็นอาการอักเสบไม่ใช่เนื้องอก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ผลการตรวจก็ออกมาเหมือนเดิมอีก

ในขณะที่เห็นเธอฟังฟังพระเจ้าเท่านั้นโดยไม่ได้อะไรกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด ครอบครัวของผมรู้สึกขอบคุณมากขึ้นสำหรับการที่เราเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่มีการสำแดงถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงสร้างครอบครัวของผมขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นครอบครัวที่มีความสุข

“ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และสามารถไดยืนอีกครั้งหนึ่ง”



คุณคลอเดีย เบอร์เน็ค (วัย 55 ปี) ประเทศฝรั่งเศส

ฉันป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และกินยามาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ เมื่อฉันอายุสามสิบคนๆ ฉันเข้ารับการรักษาที่หูทั้งสองข้างเนื่องจากโรคหินปูนเกาะกระดูกหู แต่โรคนี้เกิดซ้ำอีกที่หูด้านซ้ายของฉันและฉันมีปัญหาเรื่องการไดยืน ฉันมีความคิดปดคติที่ของทองหลังจากฉันคลอดลูกชายคนแรกในปี 1999 ฉันจมอยู่กับความเจ็บปวดและโรคภัย

ซำรายไปกว่านั้น ลูกชายคนแรกของฉันคิดสารเสพติด ฉันรู้สึกเครียดและโตเถียงกับเขาทุกวัน ในขณะที่ฉันกำลังอยู่ในความทุกข์ใจและถูกกดทับไว้ภายใต้ภาระหนักของชีวิตฉันได้พบกับแจเน็ทเพื่อนที่ฉันเคยรู้จักในปี 2014 เธอพูดว่าเธอมีความสุขมากเพราะปัญหาชีวิตของเธอได้รับการแก้ไขตลอดจนเธอได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ของเธอเมื่อเธอรู้จักความรักของพระเจ้าผ่านทางคำเทศนาของดร.แจร์อ็อก ลีแห่งคริสตจักรมั่นคงเซ็นทรัลและเชื่อฟังพระเจ้า

เธอมอบหนังสือเล่มต่างๆ ของดร.ลีให้กับฉัน เช่น “ศาสนจากางเขน” “สวรรค์” “นรก” และ “พระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐ” ฉันได้รับพระคุณอย่างมาก ฉันเคยได้รับบัพติสมาเมื่อสิบปีที่แล้วและเป็นคริสเตียน แต่ฉันไม่

เคยไดยืนคำสอนแบบนี้มาก่อนจากที่ไหนเลย

ฉันเข้าร่วมในการนมัสการของคริสตจักรและการประชุมอธิษฐานผ่านโทรทัศนิจี.ซี.เอ็น. ในที่สุด ในเดือนพฤษภาคมปี 2015 ฉันได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของมั่นคงในเดือนมิถุนายนปี 2016 ศจ.อีซุน ลี (ศิษย์กบาลที่ปรึกษาทั่วโลกของมั่นคง) เดินทางมาที่ฝรั่งเศสและนำการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยไช้ผาเซ็ดหน้า (กิจการ 19:11-12) หลังจากฉันรับเอาคำอธิษฐานโดยไช้ผาเซ็ดหน้าที่ดร.แจร์อ็อก ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว ฉันก็ได้รับการรักษาให้หายจากอาการผิปกดคติที่ของทองที่มีป่วยมาเป็นเวลา 17 ปีและจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ฉันป่วยมาเป็นเวลา 44 ปี

ในเดือนสิงหาคม ฉันเดินทางไปเยี่ยมเกาหลีใต้เพื่อรับเอาคำอธิษฐานของท่านเพื่อลูกชายคนแรกของฉันซึ่งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากการติดสารเสพติด หลังจากฉันรับเอาคำอธิษฐานของท่านด้วยความเชื่อในวันแรกของค่ายภาคฤดูร้อนของมั่นคงปี 2016 ลูกชายของฉันก็มีการดีขึ้นและเริ่มมีความสุข และหูด้านซ้ายของฉันก็สามารถกลับมาไดยืนอีก ฉันไดยืนชัดเจนมาก ฮาเลลูยา!